

ชี้แก้ปัญหาหนี้ครูต้องแก้ด้วยวินัยทางการเงิน

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ย. 2558

ปลัด ศธ.รับปากเจรจายอมสินขอลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ครู

พร้อมเร่งหามาตรการส่งเสริมวินัยทางการเงิน หวังให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี พอจนปานนี้ยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงของครูทำไมต้องกู้เงินมากมาย วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:00 น. วันนี้ (9 พ.ย.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาหนี้สินครูว่า ขณะนี้เป็นเพียงหลักการว่า ศธ.จะช่วยเหลือเจรจากับทางธนาคารออมสินเพื่อลดดอกเบี้ยให้แก่ครูที่เป็นหนี้ โดยจะเน้นคนที่มีวินัยทางการเงินที่ดี คือ จ่ายหนี้สม่ำเสมอซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ก่อน ส่วนคนที่มีปัญหาหนี้สินจำนวนมากและมีการค้างชำระอยู่ก็ต้องหาวิธีการอื่นช่วยเหลือต่อไปโดยคนกลุ่มนี้ต้องเข้ามาหาและให้ข้อมูลที่แท้จริงด้วย เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยเหลือที่ตรงจุด อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เรายังไม่ทราบเลยว่า เหตุผลที่แท้จริงที่ครูต้องกู้เงินจำนวนมากๆคืออะไร ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอให้กลับไปหักเงินจากกองทุนเงินสับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการ เงินกูฯ.พ.ค.นั้น หากจะทำคงต้องมีกติกาที่ชัดเจนมากขึ้น แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการใหญ่ที่ค้างชำระหนี้ต้องมีความรับผิดชอบด้วย ซึ่งอาจต้องไปดูมาตรการให้เข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรับผิดชอบ ต้องมีวินัยทางการเงินที่ดี เพราะครูจะเป็นแบบอย่างของสังคม

“จริง ๆ แล้วการที่ครูเป็นหนี้ไม่ใช่ปัญหา แต่การไม่ชำระหนี้ต่างหากที่เป็นปัญหา ซึ่งก็ต้องพยายามช่วยเหลือดูแล แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าไปช่วยชำระหนี้สินให้ครู ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้คิดว่าครูสร้างปัญหา เพราะครูเป็นหนี้ 4 แสนกว่าคนไม่ได้แปลว่าทั้ง 4 แสนกว่าคนมีปัญหา เนื่องจากครูที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่กว่า 90% สามารถดูแลตัวเองได้ มีแค่ 6 หมื่นกว่าคนที่ค้างชำระหนี้ และเป็นหนี้วิกฤติเพียงหลักพันคนเท่านั้น ที่สำคัญในจำนวน 6 หมื่นกว่าคนนั้นส่วนใหญ่ก็มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้แต่กลับไม่ชำระ ดังนั้นถ้าใครอยากให้ช่วยเหลือก็ต้องมาบอกข้อมูลทั้งหมด ไม่ใช่ไม่บอกเลยว่ากูหนี้ไปทำอะไร มีความจำเป็นอะไร ขณะที่ทุกดีกาเงินก็จ่ายเกินไป และเท่าที่ทราบบางคนก็มีปัญหาเพราะเพื่อนเบียดหนี้ไป ทำให้ต้องไปแบกรับภาระของเพื่อนด้วย อย่างไรก็ตามบางคนก็มีความจำเป็นจริง ๆ คือ กู้ไปเพื่อรักษาตัว ดูแลบุพการี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ” ปลัด ศธ.กล่าว.

อ่านต่อที่ : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558](#)